

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác tổ chức cấp nước chữa cháy ở thành phố

Trong những năm qua, các ngành chức năng đã có nhiều cố gắng trong công tác cấp nước chữa cháy ở thành phố, góp phần quan trọng làm giảm thiệt hại trong nhiều vụ cháy. Tuy vậy, việc cấp nước chữa cháy, nhìn chung chưa đáp ứng tình hình khi xảy ra cháy, cả trước mắt và lâu dài. Nhiều vụ cháy xảy ra ở khu vực không có hoặc thiếu nước chữa cháy, gây thiệt hại rất nghiêm trọng.

Cấp nước chữa cháy ở thành phố là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc PCCC ở thành phố. Để khắc phục những thiếu sót nói trên và để thực hiện nghiêm túc thông tư số 10/TTLB ngày 31/12/1994 của Liên Bộ Xây dựng - Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1- Sở Giao thông công chánh thành phố chủ trì phối hợp với Văn phòng Kiến trúc sư trưởng, Viện Quy hoạch, Công an thành phố và Sở Xây dựng thành phố nhanh chóng kiểm tra, nắm chắc lại tình hình hệ thống các công trình và khả năng cấp nước chữa cháy trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó và căn cứ vào Thông tư nói trên của Liên Bộ Xây dựng - Nội vụ để có kế hoạch sửa chữa, xây dựng mới hệ thống cấp nước chữa cháy năm 1996 và kế hoạch từ nay đến năm 2010 theo quy hoạch tổng thể của thành phố.

2- Từ nay trở đi, hàng năm Sở Giao thông công chánh thành phố phải chủ động bàn với Ủy ban Kế hoạch thành phố, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng, Sở Xây dựng và Sở Tài chính thành phố để dự chi kinh phí cho việc sửa chữa, xây dựng mới hệ thống cấp nước theo quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.

3- Trước mắt, sau khi kiểm tra, nắm chắc lại tình hình hệ thống cấp nước chữa cháy ở thành phố, Sở Giao thông công chánh phải có kế hoạch sửa chữa kịp thời đối với công trình bị hư hỏng, nhất là đối với các họng nước chữa cháy, kịp phục vụ chữa cháy trong mùa nắng sắp tới.

4- Ngoài sự đầu tư của thành phố cho hệ thống cấp nước chữa cháy chung, địa phương và đơn vị nào thiếu nước chữa cháy phải có kế hoạch tận dụng các nguồn nước thiên nhiên như ao, hồ, sông rạch, bể bơi, xây dựng bể chứa nước dự trữ chữa cháy, nhằm bảo đảm chữa cháy ngay khi vụ cháy mới xảy ra.

5- Sở Xây dựng thành phố chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các ngành có liên quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố mở hội nghị triển khai thực hiện Thông tư nói trên của Liên Bộ Xây dựng - Nội vụ và Chỉ thị này của Ủy ban nhân dân thành phố.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH**

Trương Tấn Sang